
SAMSTARFSNEFND SKÍÐASVÆÐA HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS 
 

Ár 2023, miðvikudaginn 17. janúar var haldinn 409. fundur Samstarfsnefndar skíðasvæða 

höfuðborgarsvæðisins.  Fundurinn var haldinn í Bláfjöllum og hófst kl. 09:10. 

Mættir:  Þorvaldur Daníelsson Reykjavík, Kristín María Thoroddsen Hafnarfirði, Bjarni 

Theodór Bjarnason Garðabæ, Sigvaldi Egill Lárusson Kópavogi, Sævar Birgisson Mosfellsbæ 

og Magnús Örn Guðmundsson Seltjarnarnesi.  

Jafnframt: Eiríkur Björn Björgvinsson sviðsstjóri menningar- og íþróttasviðs,  Anna Karen 

Arnarsdóttir fjármálastjóri,  Magnús Árnason forstöðumaður skíðasvæðanna og Helga 

Björnsdóttir verkefnastjóri sem ritaði fundargerð.  

 

Þetta gerðist: 

 

1. Rætt um skýrslu um um innviðagreiningu í Skálafelli – trúnaðarmál.   

 

2. Hliðarverkefni í Bláfjöllum– minnisblað - trúnaðarmál    

 

3. Rætt um möguleika á opnun Bláfjallavegar frá Hafnarfirði.  Formanni falið að vera í 

sambandi við aðila málsins fyrir næsta fund. 

 

4. Farið var í skoðunarferð um svæðið. 

  
 

Fundi slitið kl. 11:30. 
 

Þorvaldur Daníelsson 
 

 Kristín María Thoroddsen     Sigvaldi Egill Lárusson 
Bjarni Theodór Bjarnason      Sævar Birgisson 

 Magnús Örn Guðmundsson  
 
  
  


